

สรุปผลการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๓

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕

ณ เกาะลอมบอก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ ๓๓ จัดขึ้น ณ โรงแรมซานโตซา เกาะลอมบอก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ ภายใต้หัวข้อการประชุม “การเสริมสร้างบทบาทของรัฐสภาในการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘” โดยมีรัฐสภาประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมจำนวน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากประเทศผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมการประชุมจำนวน ๘ ประเทศ และ ๑ องค์กร ได้แก่ ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเบลารุส แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย และสภายุโรป

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยนำโดย นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภา นายสุนัย จุลพงศธร ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พันเอก วินัย สมพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายวัชร เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา ธนาดิเรก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายต่วนอัปดุลเลาะห์ ดาโอะมารียอ สมาชิกวุฒิสภา และนางสาวศรีสกุล มั่นศิลป์ สมาชิกวุฒิสภา

พิธีเปิดการประชุมมีขึ้นในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ Hall of Governor Office เมืองมะตะรัม โดย ดร.มาซูกิ อาลี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในฐานะประธาน AIPA ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาประเทศสมาชิก AIPA โดยกล่าวถึงการแสดงบทบาทที่ผ่านมาของฝ่ายนิติบัญญัติในการช่วยผลักดันให้อาเซียนมีพัฒนาการตลอด ๔๕ ปีที่ผ่านมาและสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้ภายในปี ๒๕๕๘ ผ่านความร่วมมือระหว่างกันในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มีผลเกี่ยวพันโดยตรงกับประชาชน อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ประธาน AIPA ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญมากที่สุดคือ การผลักดันข้อมติที่ได้รับการรับรองจาก AIPA ให้สามารถนำไปปฏิบัติและนำไปพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ในฐานะประธานอาเซียน ได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมด้วย โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้แสดงความขอบคุณเจ้าภาพและแสดงความยินดีที่ AIPA ได้จัดการประชุมครั้งที่ ๓๓ ในครั้งนี้ ซึ่งตรงกับที่อาเซียนมีอายุครบ ๔๕ ปีพอดี และกล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันนี้อาเซียนยังคงเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ที่โหมเข้าใส่อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจในทวีปยุโรป ปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ปัญหาการค้าน้ำมัน ความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก่อการร้าย และการก่ออาชญากรรมสากล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เดโช ฮุน เซน ยังขอให้ AIPA ในฐานะตัวแทนของประชาชนสนับสนุนอาเซียนโดยการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนถึงการดำเนินการของอาเซียนว่าทำอะไรไปแล้วบ้างเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอาเซียน

ต่อจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.โบดิโอโน้ รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาประเทศสมาชิก AIPA โดยมีใจความสำคัญ คือ สมาชิกรัฐสภาในฐานะตัวแทนประชาชนนั้นจะช่วยสนับสนุนและผลักดันวิสัยทัศน์อาเซียนไปสู่ประชาชนในพื้นที่เลือกตั้งของตนเองได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งและนำไปสู่การบูรณาการอาเซียน นอกจากนี้ ดร.โบดิโอโน้ ยังได้ให้ความสำคัญกับประเด็นการทำให้อาเซียนเป็นเขตปลอดยาเสพติดในปี ๒๕๕๘ โดยสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการตามข้อมติจากการประชุมครั้งล่าสุดของคณะกรรมการการศึกษาข้อเท็จจริงของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่เมืองยอกยาคาร์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ก่อนการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนเต็มคณะ ครั้งที่ ๑ จะเริ่มขึ้น ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารของสมัชชารัฐสภาอาเซียน โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติให้เปลี่ยนหัวข้อการประชุมด้านการเมืองจาก “การแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้” เป็น “การรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค”

ในระหว่างการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนเต็มคณะ ครั้งที่ ๑ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม โดยมีใจความสำคัญคือ หน่วยประจำชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน มีความพร้อมและยึดมั่นที่จะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิก AIPA ประเทศผู้สังเกตการณ์ AIPA และสำนักงานเลขาธิการ AIPA ในการต่อสู้กับปัญหาความท้าทายและพร้อมจะนำ AIPA ไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การสนับสนุนการทำงานระหว่าง AIPA และอาเซียนเพื่อยกระดับขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการขยายกรอบการทำงานให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น จะช่วยสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่มั่นคงในความหลากหลายของการพัฒนาและสร้างกรอบความร่วมมือที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับอาเซียนในทุกๆระดับซึ่งจะนำไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของ AIPA ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน

การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ ได้แบ่งการประชุมออกเป็นคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ซึ่งผลของการประชุมในแต่ละคณะกรรมการ มีสาระสำคัญดังนี้

๑. ด้านการเมือง

การเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนปฏิบัติตามแนวคิดในการสนับสนุนการสร้างเสริมการตระหนักรู้แก่สาธารณะ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสร้างประชาคมอาเซียน - ที่ประชุมฯ มีมติให้สนับสนุนการสร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมของประชาสังคมและเครือข่ายประชาสังคมในภูมิภาคในการสร้างประชาคมอาเซียนรวมทั้งส่งเสริมการขยายความสัมพันธ์ที่ีระหว่างองค์กรของอาเซียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) รวมไปถึงพันธมิตรและหุ้นส่วนของอาเซียนด้วย

การรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ที่ประชุมฯ - มีมติให้สนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงภายในภูมิภาค และยังเรียกร้องให้รัฐสภาประเทศสมาชิกส่งเสริมการสร้าง-

จิตสำนึกแก่ประชาชนในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันและความเป็นเอกภาพ เพื่อนำไปสู่การสร้างข้อมติที่มุ่งให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

๒. ด้านเศรษฐกิจ

การส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคในการต่อต้านการฟอกเงิน - ที่ประชุมฯ มีมติให้ประเทศสมาชิก AIPA รักษาความเข้มแข็งทางกฎหมายและมีมาตรการทางรัฐสภาที่จำเป็นในการต่อต้านการฟอกเงินอย่างจริงจัง และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกคงความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศสมาชิกผ่านช่องทางทวิภาคีและสนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน นอกจากนี้ ยังเร่งให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและประธานธนาคารกลาง-อาเซียน สนับสนุนให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค รวมทั้งระบบตรวจตราการกระทำ ความผิดจากการฟอกเงินด้วย

การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ที่ประชุมฯ มีมติประเทศสมาชิก-อาเซียนร่วมกันตระหนักว่านโยบายเศรษฐกิจสีเขียวจะช่วยให้บรรลุมาตรการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกได้ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนและธรรมชาติเป็นสำคัญโดยกระตุ้นให้ประเทศที่พัฒนาแล้วรับผิดชอบในการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวและสนับสนุนการ แลกเปลี่ยนในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประเทศสมาชิกได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

การให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์จัดความยากจนและกรอบแนวคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ที่ประชุมฯ มีมติให้ประเทศสมาชิกตระหนักถึงสถานการณ์การเงินและเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงประเทศในอาเซียน ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการลดช่องว่างของการพัฒนาในอาเซียน ด้วยการแบ่งปันความช่วยเหลือทางการเงิน การถ่ายโอนเทคโนโลยีและการสร้างขีด-ความสามารถ นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเน้นให้มีความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างประเทศสมาชิกใน รูปแบบต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาความยากจนและลดช่องว่างของการพัฒนาด้วย

การส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี ตลาดและการเงิน อาทิ การสนับสนุนทางการเงินจากต่างประเทศผ่านโครงการระดับภูมิภาคสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) - ที่ประชุมฯ มีมติให้ประเทศสมาชิกสนับสนุนพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและพิมพ์เขียวนโยบายอาเซียนเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (APBSD) พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ และเรียกร้องให้หาวิธีการหรือกลไกใหม่ ๆ ในการเอื้อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงแหล่งทุนได้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

๓. ด้านสังคม

การสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณะและการมีส่วนร่วมของสาธารณะในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูชุมชนภายหลังภัยพิบัติ – ที่ประชุมฯ มีมติให้ประเทศสมาชิกเพิ่มการตระหนักรู้แก่สาธารณะและเพิ่มความพร้อมของชุมชนผ่านการศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงของภัยพิบัติโดยบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคในการให้ความช่วยเหลือพื้นฐานเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกเสริมความเข้มแข็งในการลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติโดยการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยส่งเสริมแนวทางการมีส่วนร่วมของสาธารณะในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

การส่งเสริมการพัฒนาและการถ่ายโอนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการลดก๊าซคาร์บอนและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ – ที่ประชุมฯ มีมติให้กระตุ้นรัฐบาลในการสร้างมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมนโยบายการพัฒนาการลดการใช้คาร์บอนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเรียกร้องให้รัฐสภาประเทศสมาชิกพัฒนากฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินและทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการถ่ายโอนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการลดก๊าซคาร์บอนและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานผลการประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้อเท็จจริงของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด ครั้งที่ ๙ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ เมืองยอกยาคาร์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๔. ด้านกิจการองค์การสมัชชารัฐสภาอาเซียน

รายงานของสำนักงานเลขาธิการ AIPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ – ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานของสำนักงานเลขาธิการ AIPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ตามที่เลขาธิการ AIPA เสนอ

รายงานการเงินของสำนักงานเลขาธิการ AIPA ในช่วงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ และประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ – ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการณังกงเงินดังกล่าวและขอให้อำนักงำนเลขาธิการ AIPA ใช้งบประมาณเกินดุลแห่งงบประมาณขาดดุลแต่วันแต่จะมีความจำเป็น

งบประมาณของสำนักงานเลขาธิการ AIPA สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕/๒๕๕๖ (ช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) – ที่ประชุมฯ มีมติรับรองงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการ AIPA สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕/๒๕๕๖ (ช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) จำนวน ๓๘๒,๘๗๗.๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีการของบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๘๓,๑๖๒.๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ

วาระการดำรงตำแหน่งของเลขาธิการ AIPA – ที่ประชุมฯ มีมติให้ประเทศสิงคโปร์เสนอชื่อผู้แทนที่จะเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการ AIPA คนต่อไป โดยให้เริ่มงานในตำแหน่งเลขาธิการ AIPA ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้แสดงความขอบคุณต่อนายอันโตนิโอ เวโลโซ ควนโก ในการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการตลอดช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา

รายงานการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๔ ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย – ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๔ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย และแจ้งว่าการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๕ จะจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนาม

การจัดตั้งคณะทำงานภายใต้กรอบการประชุม AIFOCOM – ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานภายใต้กรอบการประชุม AIFOCOM โดยประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่แต่ละประเทศจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง

การจัดตั้งความร่วมมือระหว่าง AIPA และมูลนิธิอาเซียน – ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้สร้างความร่วมมือระหว่าง AIPA และมูลนิธิอาเซียน เพื่อสนับสนุนประชาคมอาเซียนโดยการส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชนกับประชาชนและสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนของอาเซียน

การสถาปนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง AIPA และรัฐสภาแห่งแอฟริกา – ที่ประชุมฯ มีมติให้สถาปนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง AIPA และรัฐสภาแห่งแอฟริกา เพื่อการสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นระหว่างองค์กรทั้งสองในอนาคต

ข้อเสนอของเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียนและมูลนิธิฟรีแลนด์เพื่อความร่วมมือกับ AIPA ในการริเริ่มวาระสีเขียวด้านนิติบัญญัติในการรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของอาเซียน – ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียนและมูลนิธิฟรีแลนด์

วันและสถานที่การจัดประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ – ที่ประชุมฯ มีมติให้ประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

การแสดงความขอบคุณ ดร.มาซูกิ อาลี ในการทำงานในฐานะประธาน AIPA ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง กันยายน ๒๕๕๕ – ที่ประชุมฯ แสดงการขอบคุณต่อ ดร.มาซูกิ อาลี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการปฏิบัติหน้าที่ประธาน AIPA ด้วยความมานะอุตสาหะตลอดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

๕. การประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรีของสมาชิกรัฐสภาอาเซียน (WAIPA)

การสนับสนุนประเทศสมาชิกในการกระชับความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ เพื่อลดช่องว่างระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน – ที่ประชุมฯ มีมติสนับสนุนรัฐบาลของประเทศตนในโครงการที่จะช่วยจัดหาแหล่งเงินสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้มีการจัดการประชุมระหว่างคณะทำงานด้านเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษกับสมาชิกรัฐสภาเพื่อสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาสตรีประเทศสมาชิกยกระดับการตระหนักรู้แก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการได้รับการศึกษาในระดับสูงและการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและสุขภาพดีในเขตเลือกตั้งของตน

บทบาทของสมาชิกรัฐสภาสตรีในการส่งเสริมนโยบายด้านสตรีในภาคเศรษฐกิจ สาธารณสุขและการศึกษา – ที่ประชุมฯ มีมติให้ประเทศสมาชิกสนับสนุนรัฐบาลของตนอย่างต่อเนื่องโดยการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านนิติบัญญัติ งบประมาณและการควบคุมการปฏิบัติงานในนโยบายที่เอื้อต่อสตรีเพื่อส่งเสริมความสำคัญและความเท่าเทียมกันทางเพศในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สาธารณสุขและการศึกษา นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้สมาชิกรัฐสภาสตรีมีบทบาทเชิงรุกมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกรัฐสภาสตรีและเป็นการผลักดันให้สตรีรุ่นใหม่เกิดความสนใจการเมืองและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น

การส่งเสริมการสร้างศักยภาพและทักษะความชำนาญที่เกี่ยวข้องสำหรับสตรีในชนบท – ที่ประชุมฯ มีมติให้ส่งเสริมการยกระดับศักยภาพและทักษะของสตรีในชนบทเพื่อเพิ่มรายได้และให้เข้าถึงการดูแลสุขภาพ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของสตรีในชนบทเพื่อให้คงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืนในครัวเรือนของตน นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกสนับสนุนรัฐบาลของตนในการปราบปรามความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อสตรี อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันทางเพศในพื้นที่ชนบทอีกด้วย

๖. การประชุมร่วมกับประเทศผู้สังเกตการณ์ของ AIPA

ประเทศสมาชิก AIPA ได้ประชุมร่วมกับประเทศผู้สังเกตการณ์ของ AIPA ดังนี้ ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเบลารุส แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย และสภายุโรป โดยมีหัวข้อการประชุม คือ การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างศักยภาพ การส่งเสริมความร่วมมือในการถ่ายโอนด้านการวิจัยและยุทธศาสตร์ในกระบวนการเกษตร อาหารและป่าไม้ ประเด็นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมความร่วมมือระดับรัฐสภาระหว่างประเทศสมาชิก AIPA และประเทศผู้สังเกตการณ์

ในการประชุมใหญ่สมาชิกรัฐสภาอาเซียนเต็มคณะ ครั้งที่ ๒ นายต่วนอับดุลเลาะ ดาโอ๊ะมาเรียอ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย (แทนประธานรัฐสภา) ได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมของการประชุมใหญ่ AIPA ครั้งที่ ๓๓ ร่วมกับหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิก ในการนี้ ดร. มาซูกิ อาลี ประธานสภา-

ผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในฐานะประธาน AIPA ได้มอบตำแหน่งประธาน AIPA ให้แก่ นายเปฮิน ดาโต๊ะ ฮัจยี อีซา อิบราฮิม ประธานสภานิติบัญญัติบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ และสภานิติบัญญัติบรูไนดารุสซาลามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม